

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: /UBND-VXNV  
V/v hỗ trợ thông tin, tuyên truyền Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023

Ninh Thuận, ngày tháng 5 năm 2023

Kính gửi:

- Tổng cục Du lịch;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lễ hội Nho và Vang là lễ hội truyền thống của tỉnh Ninh Thuận được tổ chức 02 năm/01 lần nhằm mục đích xây dựng thương hiệu Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận độc đáo, khác biệt, giàu bản sắc và tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc trong tỉnh.

Đặc biệt, ngày 29/11/2022 vừa qua, tổ chức UNESCO đã chính thức ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”. Sự kiện này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố là 01 trong 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2022. Việc tổ chức đón nhận Bằng công nhận của UNESCO sẽ tạo sự lan tỏa đến Nhân dân, du khách nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành, địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”.

Vì vậy, vào tháng 6/2023, Ninh Thuận tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho và Vang diễn ra từ ngày 13/6/2023 đến ngày 18/6/2023 với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc, mới lạ, mang thể mạnh đặc trưng, khác biệt của tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng để quảng bá hình ảnh, quê hương, con người, cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh nhà.

Để thông tin, tuyên truyền về Lễ hội đến được với du khách và Nhân dân mọi miền trên cả nước được biết về sự kiện này, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trân trọng đề nghị Tổng cục Du lịch và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm hỗ trợ thông tin tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về Lễ hội thông qua việc đặt banner “Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm

2023” trên trang chủ Cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch (*banner được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận: <https://ninhthuan.gov.vn>*) và liên kết với địa chỉ: <https://nhovang.ninhthuan.gov.vn> trong thời gian từ ngày 20/5/2023 đến hết ngày 20/6/2023.

Đầu mối liên hệ: Ông Võ Trọng Hải – Phó Giám đốc Trung tâm, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông. Số điện thoại: 0982211188.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng cục Du lịch và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để Lễ hội được diễn ra thành công, tốt đẹp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh NLB;
- Các Sở: TTTT, VH TTDL;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Long Biên**